

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị
của Đảng ủy các xã, thị trấn

Thực hiện Công văn số 2438-CV/HU ngày 28/3/2024 của Thường trực Huyện ủy về báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Thông báo số 07-TB/VPHU; Trên cơ sở báo cáo, đề xuất và giải quyết của các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

I. Các kiến nghị, đề xuất thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

1. Xã Bình Châu: Đề nghị UBND huyện sớm bổ sung cho xã Bình Châu số lượng công chức tăng thêm theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại thời điểm Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu đề nghị thì số biên chế của xã có mặt là 21 (10 cán bộ và 11 công chức 11). Năm 2024, xã Bình Châu được giao 24 biên chế (11 cán bộ và 13 công chức), như vậy thiếu 01 cán bộ và 02 công chức. Trong quý I/2024, UBND huyện đã thực hiện điều động, bố trí thêm 02 công chức (văn hóa – xã hội và văn phòng – thống kê). Tuy nhiên, sau khi xã Bình Châu củng cố, bầu bổ sung 01 chức danh cán bộ (có 01 công chức Tài chính - Kế toán xã được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã), thì hiện tại xã Bình Châu còn thiếu 01 công chức tài chính- kế toán. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục tiếp tục sắp xếp, bố trí công chức xã Bình Châu đảm bảo theo quy định.

2. Xã Bình Hiệp: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, quan tâm sớm bố trí chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân Sự xã Bình Hiệp.

Nội dung này, UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 11/3/2024 về kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý III năm 2023.

3. Xã Bình Nguyên: Đề nghị UBND huyện sớm phân bổ công chức chuyên môn cho xã theo đúng số lượng quy định của xã loại 1 (01 công chức Tài chính - Kế toán và 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch; 02 người hoạt động không chuyên trách đối với chức danh: Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã).

- Về bố trí đủ biên chế công chức xã: Nội dung này, UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 11/3/2024 về kết

quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý III năm 2023.

- Về bố trí người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Yêu cầu UBND xã Bình Nguyên thực hiện lựa chọn, xét tuyển bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, đúng vị trí chức danh theo quy định.

4. Xã Bình Trị: Quan tâm, xem xét bố trí cán bộ làm công tác khối đảng là 02 người để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (chức danh Văn phòng, Tổ chức là 01 người; chức danh Tuyên giáo, dân vận, ủy ban kiểm tra là 01 người) vì khối lượng công việc hiện nay quá lớn và số lượng đảng viên của đảng bộ xã gần 200 đảng viên.

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện về giao số lượng hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn của huyện năm 2024 quy định “Căn cứ các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao ở Điều 1, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành tuyển chọn, đề xuất bố trí chức danh phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không vượt quá tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao”. Như vậy, việc bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã do UBND xã tuyển chọn đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh và đề xuất UBND huyện công nhận chức danh theo quy định trong tổng số người hoạt động được giao. Hiện tại xã được giao 12 người đã bố trí 11 người và 01 người kiêm nhiệm, như vậy UBND xã Bình Trị đã bố trí đủ các chức danh theo quy định.

5. Xã Bình Trung: Đề nghị Huyện ủy quan tâm công tác cán bộ đối với địa phương vì hiện nay xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao nhưng 03 đồng chí công chức chưa đạt chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm (01 công chức Địa chính - Xây dựng, 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch xã và 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã).

Xã Bình Trung là xã loại 2 được bố trí 09 công chức, thời điểm xã đề nghị có tổng cộng là 11 công chức (dư 02 công chức). Trong quý I/2024, UBND huyện điều chuyển vị trí công tác đối với 01 công chức Tài chính - Kế toán và 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch đi xã khác. Như vậy, hiện tại xã Bình Trung đã đủ biên chế công chức được giao năm 2024. Qua rà soát hồ sơ, hiện nay tất cả công chức xã đều có bằng đại học chuyên môn nhưng có 02 trường hợp công chức có bằng cấp chưa phù hợp với vị trí việc làm nên chưa chuyển ngạch được (01 công chức Địa chính-NN-XD&MT và công chức Chỉ huy trưởng Quân sự). Như vậy, về tiêu chuẩn đối với công chức xã là đủ điều kiện theo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo về ngạch đối với 02 công chức đã có bằng đại học chuyên môn nhưng chưa được chuyển ngạch, trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu thực hiện điều chuyển vị trí công tác, chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

II. Các kiến nghị đề xuất về lĩnh vực kinh tế - xã hội

1. Xã Bình An

- Quan tâm ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện trong những năm tới để đầu tư nhằm đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Nhà văn hoá Phúc Lâm (thiết bị bên trong hội trường, tường rào, cổng ngõ, sân bê tông), sân vận động xã (tường rào, cổng ngõ, sân khấu...), các tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp còn nhiều, đường giao thông thôn, xóm chỉ mới đầu tư khắc phục phần lầy, lội và chưa được bê tông hóa để đảm bảo phục vụ nhân dân.

Nhà văn hóa Phúc Lâm được UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 với tổng mức đầu tư 1.100 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; đồng thời trong năm 2023 UBND huyện cũng đã bố trí 10.141 triệu đồng để đầu tư 09 tuyến đường giao thông và 2.185 triệu đồng để đầu tư 4 tuyến kênh trên địa bàn xã. Như vậy, các kiến nghị của Đảng ủy xã Bình An cơ bản đã được giải quyết.

- Quan tâm sớm triển khai xây dựng nâng cấp đường ĐH09 từ xã Bình An đến xã Bình Minh (đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện), vì tuyến đường này được xây dựng vào năm 2003 đến nay xuống cấp trầm trọng, nhân dân đi lại khó khăn, dễ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh - Bình An) đã được UBND huyện đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến 2023-2025 với tổng kinh phí khoảng 72 tỷ đồng.

- Quan tâm, tiếp tục xây dựng thêm mương thoát nước dọc tuyến đường ĐH.02 để giải quyết kiến nghị chính đáng của bà con Nhân dân vì đường ĐH.02 mới đầu tư nâng cấp mặt đường bằng bê tông xi măng trong năm 2020, có nhiều nhà dân thấp hơn đường nên bị nước trên mặt đường chảy tràn vào nhà dân dẫn đến thường bị ngập úng vào mùa mưa. Nội dung này cử tri và Nhân dân đã có kiến nghị nhiều lần; trong năm 2023 huyện đã xây dựng được một đoạn mương khoảng 64m để giải quyết ngập úng cho các hộ dân, các đoạn còn lại chưa được xây

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức kiểm tra, rà soát và tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp giao thông để triển khai xây dựng mương thoát nước dọc tuyến đường ĐH.02 đoạn qua xã Bình An và triển khai thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

2. Xã Bình Châu: Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hoàn thành hồ sơ phòng cháy, chữa cháy nhà bếp ăn trường Mầm non xã Bình Châu (do Phòng làm chủ đầu tư) để địa phương có cơ sở đề nghị nghiệm thu đưa vào sử dụng dãy phòng học hai tầng trường Mầm non (vì hiện nay thiếu hồ sơ hạng mục này nên chưa nghiệm thu).

Theo Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thì hạng mục Bếp ăn của Trường Mầm non Bình Châu đã có hồ sơ thiết kế trong thiết kế tổng thể về phòng cháy chữa cháy; Tuy nhiên, do khối lượng thi công ít nên rất khó khăn trong việc tìm đơn vị thi công phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã tích cực phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục tìm đơn vị thi công sớm hoàn thiện nội dung này.

3. Bình Chương: Kiến nghị huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện hỗ trợ UBND xã xử lý trường hợp ông Nguyễn Thọ, thôn Nam Thuận, xã Bình Chương chiếm, sử dụng đất công ích UBND xã quản lý tại thôn Nam Thuận.

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham vấn ý kiến và hướng dẫn Chủ tịch UBND xã lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thọ, thôn Nam Thuận, xã Bình Chương theo quy định. Trường hợp trong quá trình lập hồ sơ xử lý hành chính phát sinh nhiều tình tiết mới, nội dung vụ việc phức tạp thì đề nghị Chủ tịch UBND xã Bình Chương kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thọ và chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tư pháp để tiếp tục tham vấn ý kiến và hướng dẫn thực hiện. *(Trình tự, thủ tục việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo đúng quy định và biểu mẫu hướng dẫn tại Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ).*

4. Bình Hải

- Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm, ngăn chặn việc làm nhà, quán trên đất nông nghiệp xảy ra nhiều.

Liên quan đến nội dung này, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, nhất là các xã trong Khu Kinh tế Dung Quất¹. Đề nghị UBND xã Bình Hải cập nhật các văn bản pháp luật mới có

¹ Công văn số 1854/UBND-TNMT ngày 01/7/2021 của UBND huyện về việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai; Công văn số 3004/UBND-TNMT ngày 01/10/2021 của UBND huyện Bình Sơn về việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Công văn số 2377/UBND-TNMT ngày 17/8/2022 của UBND huyện Bình Sơn về việc thực hiện một số biện pháp để chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện; Công văn số 197/UBND-TNMT ngày 27/01/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023; Công văn số 495/UBND-TNMT ngày 25/02/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; Công văn số 1724/UBND ngày 31/5/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 3162/UBND-TNMT ngày 16/8/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; Công văn số 331/UBND-NC ngày 30/01/2024 về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai; việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến lĩnh vực đất đai và nâng cao

liên quan trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai; nghiên cứu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nêu trên để lập hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ và có biện pháp ngăn chặn đúng quy định.

- Đề nghị xem xét đề Nhân dân khai thác cát biển phục vụ sản xuất, phát triển tiềm lực kinh tế của địa phương.

Căn cứ theo Điều 82 Luật Khoáng sản 2010 quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, việc cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, để giải quyết kiến nghị nêu trên, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép người dân lấy cát biển phục vụ sản xuất (Công văn số 1846/UBND-TNMT ngày 01/7/2022; Công văn số 1383/UBND-TNMT ngày 04/5/2023 của UBND huyện); tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bình Hiệp: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất để thống nhất chủ trương xây dựng chợ Liên Trì, Bình Hiệp.

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn nhà đầu tư (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Quốc Bảo) thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư dự án: Chợ Liên Trì, xã Bình Hiệp đề xuất Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chấp thuận. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự án Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Quốc Bảo nộp chưa có phương án xử lý tài sản công đối với vị trí dự kiến đầu tư dự án theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện các thủ tục có liên quan đến hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành. Do đó, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chưa thể tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Quốc Bảo. Hiện nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đang hướng dẫn UBND xã Bình Hiệp thực hiện định giá và có phương án xử lý tài sản công tại Chợ Liên Trì, xã Bình Hiệp để thực hiện các bước tiếp theo.

6. Bình Long:

- Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP cây Kiệu Bình Long, Bình Sơn; kinh phí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu thôn Long Hội, Long Xuân.

+ *Đối với nội dung kinh phí thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP cây kiệu Bình Long: Đề nghị UBND xã Bình Long có văn bản gửi UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch) để xem xét.*

Đối với nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu thôn Long Hội, Long Xuân: Nội dung này UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 11/3/2024 về kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý III năm 2023.

- Đề nghị huyện quan tâm có ý kiến chỉ đạo Trung tâm PTQĐ huyện tham mưu bán đấu giá đối với các thửa đất của xã đề nghị, như: cửa hàng mua bán, đất văn hóa chuyển sang đất ở,.. để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã.

Liên quan đến nội dung này, đề nghị Đảng ủy xã Bình Long chỉ đạo UBND xã có văn bản đề nghị cụ thể gửi UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, cập nhật trình UBND huyện phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền cho thuê đất theo quy định.

- Đề nghị huyện quan tâm cân đối kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã và cơ sở vật chất của trường THCS và tiêu học đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư xây dựng mới trường Mầm non xã đạt chuẩn mức độ 1 tại điểm quy hoạch mới.

+ *Trụ sở UBND xã Bình Long được UBND huyện bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 24.000 triệu đồng, hiện nay Phòng Kinh tế và Hạ tầng đang lập đề xuất chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.*

+ *Đối với đề nghị xây dựng trường THCS là phù hợp, tuy nhiên THCS Bình Long đã đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, hết chuẩn vào cuối năm 2025, trong giai đoạn 2024-2025 UBND huyện đang tập trung rà soát để đầu tư các trường rớt chuẩn, không đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, vì vậy UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá rà soát, xem xét đầu tư trong thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.*

+ *Đối với đề nghị xây dựng Trường Mầm non và Tiểu học: Nội dung này UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 11/3/2024 về kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý III năm 2023.*

7. Bình Khương: Đề nghị UBND huyện Bình Sơn có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ tham mưu- Bộ Tư lệnh Quân khu V có kế hoạch phối hợp giải quyết việc liên quan đến 06 hộ dân (đã xây dựng nhà ở từ những năm 1980 đến nay) chôn lán trên diện tích đất Quốc phòng thuộc quản lý của trại giam khu vực Miền Trung (T10) thuộc Bộ tham mưu- Bộ Tư lệnh Quân khu V để tránh tình trạng phát sinh đơn khiếu nại của công dân nhằm ổn định tình hình tại địa phương.

Đối với nội dung này, UBND huyện đang dự thảo văn bản để kiến nghị với Bộ tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét phối hợp giải quyết theo quy định.

8. Bình Nguyên

- Đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện có buổi làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Tiến Bảo để có hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời trong việc thực hiện khắc phục sau Kết luận 2090/KLTT-SKHĐT của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc thu hồi nộp trả ngân sách số tiền sai phạm của Công ty TNHH Tiến Bảo theo Kết luận 2090/KLTT-SKHĐT ngày 30/11/2020 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc trách nhiệm của UBND xã Bình Nguyên. Do đó đề nghị UBND xã Bình Nguyên khẩn trương triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc thì tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện kết luận thanh tra.

- Đề xuất UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu Xóm 8/2, thôn Phước Bình; Sửa chữa nhà làm việc của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã; xây dựng Cầu Thờ – Trì Bình; nạo vét kênh tuyến Sông Miếu; kêu gọi thu hút đầu tư vào dự án Khu dân cư Đập Ban

Kiến nghị của xã Bình Nguyên đã được UBND huyện bố trí kinh phí trong năm 2024, cụ thể: Cầu xóm 8/2 UBND bố trí 1.000 triệu đồng; sửa chữa khối nhà làm việc khối vận bố trí 400 triệu đồng; Tuyến kênh Sông Miếu bố trí 50 triệu đồng tại Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 18/12/2023.

Đối với việc xây dựng Cầu Thờ – Trì Bình: Cầu thờ xã Bình Nguyên thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã theo quy định phân cấp quản lý đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh. Theo đó, để đảm bảo việc đi lại của người dân đề nghị UBND xã Bình Nguyên lập kế hoạch bảo trì công trình đường bộ báo cáo HĐND cấp xã thông qua và bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch bảo trì hoặc đầu tư xây dựng (theo kế hoạch đầu tư công) trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn theo tiến độ xây dựng dự toán ngân sách theo Luật ngân sách để triển khai thực hiện. Về kiến nghị đầu tư xây dựng cầu mới khoảng 4 tỷ đồng là phù hợp, tuy nhiên nguồn kinh phí đầu tư lớn, trong giai đoạn hiện nay UBND huyện chỉ cân đối bố trí một số công trình thực sự cần thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, do đó chưa thể cân đối bố trí xây dựng được. UBND huyện sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới Cầu Thờ theo khả năng cân đối ngân sách huyện.

Đối với Khu dân cư Đập Ban đã được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 10,3ha. Do đó, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chỉ đạo nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Kiến nghị Huyện ủy cho chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ ta lỵ mái mặt tiền của Nghĩa trang Liệt sỹ xã Bình Nguyên nhằm hạn chế việc sạt lở và tạo cảnh quang sạch đẹp của quần thể nghĩa trang.

Nội dung này UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 11/3/2024 về kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý III năm 2023.

9. Bình Phước

- Đề nghị huyện quan tâm sớm hỗ trợ mùa vụ do quá trình làm cửa phai vỏ khở Cà Ninh làm ngập úng không sản xuất được vụ Hè thu năm 2021.

Nội dung này, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành nhiều văn bản đề nghị Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất hỗ trợ hoa màu không sản xuất được cho nhân dân xã Bình Phước do ảnh hưởng thi công đập Cà Ninh, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông (Công văn số 57/UBND-NNNT ngày 01/7/2021, Công văn số 1518/UBND-NNTN ngày 06/6/2022, Công văn số 3838/UBND ngày 10/10/2023); tuy nhiên đến nay Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất vẫn chưa thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân. UBND huyện sẽ tổng hợp những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất báo cáo UBND tỉnh và tổ chức làm việc với Công ty để bàn hướng giải quyết kiến nghị trên.

- Đề nghị huyện có ý kiến với chủ đầu tư Hồ chứa nước Thái Cân thực hiện việc nạo vét đảm bảo thoát nước tránh gây ngập úng ruộng sản xuất của Nhân dân và quá trình thi công hồ chứa nước Thái Cân hiện nay đã làm rộng thêm diện tích ngập úng ruộng sản xuất của Nhân dân.

Liên quan đến nội dung này, ngày 20/7/2023, Ban Quản lý KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi chủ trì tổ chức kiểm tra và làm việc thì Công ty Cổ phần môi trường nước Quảng Ngãi cam kết: (1) Thi công đắp đất thành đê đến đâu sẽ hoàn việc nạo vét mương thoát nước dẫn dòng theo thiết kế đến đó; đồng thời xử lý nạo vét dứt điểm mương dẫn dòng của các đoạn đã thi công đắp đê trước đây trước ngày 15/9/2023, đảm bảo thoát nước; (2) Xử lý kịp thời xả thành đê để nước thoát vào khu vực hồ chứa nước trường hợp ngập úng xảy ra và ngay sau khi địa phương có thông báo yêu cầu; (3) phối hợp với xã Bình Phước (hỗ trợ về ca máy đào) để xã chủ trì nạo vét, khơi dòng tại vị trí cầu Bàu Bình. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa được đúng theo cam kết trên. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục làm việc với Công ty để yêu cầu nạo vét đảm bảo thoát nước tránh gây ngập úng ruộng sản xuất của Nhân dân và quá trình thi công hồ chứa nước Thái Cân. Đồng thời, đề nghị hệ thống chính trị xã Bình Phước tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng như trồng Sen, nuôi trồng thủy sản những vùng ngập úng quanh năm.

- Đề nghị huyện quan tâm tiếp tục đầu tư sửa chữa tuyến đường DH07 còn một đoạn hiện đang hư hỏng nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Trong năm 2024, từ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải đang triển khai thực hiện Sửa chữa tuyến đường ĐH.07 (Bình Hiệp-Dung Quất), huyện Bình Sơn với tổng kinh phí 4,45 tỷ đồng; ngoài ra, từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2024, UBND huyện đang triển khai thực hiện công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH.07, đoạn còn lại qua xã Bình Phước với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

- Huyện chỉ đạo VNT-19 thực hiện đấu nối 02 đầu tuyến đường giao nhau giữa ĐH 07 với Tuyến đấu nối VNT-19 đi đường Võ Văn Kiệt.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bột – Giây VNT19 đang thực hiện triển khai thi công đấu nối tại vị trí này.

- Võ khố Cà ninh hiện đang xuống cấp trầm trọng khả năng ảnh hưởng đến việc sản xuất và đi lại sản xuất của Nhân dân, tuy nhiên Võ khố hiện đang nằm trong quy hoạch Hồ chứa nước Thái Cân nên việc đầu tư ngân sách nhà nước không thực hiện được, do đó Huyện quan tâm có ý kiến với chủ đầu tư quan tâm xây dựng lại võ khố để phục vụ trước mắt cuộc sống của người dân.

UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Bình Phước kiểm tra, khảo sát đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý trong thời gian đến.

- Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư khu tái định cư ở thôn Phước Thọ I và quan tâm, chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương xây dựng Nghĩa địa Phố Tinh, xã Bình Phước để người dân cải táng mồ mã trong dự án Hoàng Sa – đốc Sỏi nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

UBND huyện đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Phước Thọ I, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 26/01/2024. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) đang triển khai thực hiện.

Nghĩa trang Phố Tinh, xã Bình Phước đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khởi công ngày 28/12/2023; hiện nay, đang triển khai thực hiện. Mặt khác, để người dân cải táng mồ mã trong dự án Hoàng Sa – Đốc Sỏi, UBND huyện đã thống nhất bố trí khu vực cải táng tại Nghĩa trang Nhân dân Phường Hoàng cho các mồ mã thuộc xã Bình Phước nằm trong dự án Đường Hoàng Sa – Đốc Sỏi tại Công văn số 4620/UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện.

10. Bình Tân Phú

- Quan tâm đề nghị tỉnh đầu tư sửa chữa tuyến đường ĐH10 (đoạn từ Ngã tư Bình An đến Tịnh Thiện) dài khoảng 3km, vì tuyến đường này đã bị xuống cấp và hư hỏng nặng (địa phương đã đề nghị rất nhiều lần).

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.10 (đoạn từ Ngã tư Bình An đến Tịnh Thiện) dài khoảng 3km đã được UBND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 13 tỷ đồng. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn huyện đang triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Đề nghị xem xét đầu tư hỗ trợ sửa chữa đập Phường Hoàng vì hiện nay đã bị hư hỏng, rò rỉ nước và xuống cấp nặng (huyện đã khảo sát năm 2023).

Liên quan đến nội dung này, ngày 14/6/2022 UBND huyện có Tờ trình số 84/TTr-UBND kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Bình Sơn; Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất đề nghị nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước

Phượng Hoàng với kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng. Khi UBND tỉnh phân bổ kinh phí thì UBND huyện sẽ triển khai thực hiện phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xã Bình Tân Phú.

- Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí vét đập Hóc Búa để phục vụ sản xuất cho Nhân dân.

Việc nạo vét lòng hồ phải có ý kiến của Sở NN&PTNT, vì vậy để có cơ sở giải quyết đề nghị trên, yêu cầu UBND xã Bình Tân Phú thực hiện lấy kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nếu đảm bảo điều kiện, UBND xã Bình Tân Phú có đề xuất gửi UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch) để xem xét hỗ trợ địa phương theo khả năng cân đối ngân sách huyện.

- Đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng khu Hành chính xã Bình Tân Phú để có nơi làm việc thuận lợi cho địa phương sau khi sáp nhập xã.

Trụ sở UBND xã Bình Tân Phú được UBND huyện bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 20.000 triệu đồng, hiện nay đang trình Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của huyện để tổ chức thẩm trình trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

11. Bình Thanh

- Đề nghị Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện cử cán bộ quan tâm hỗ trợ địa phương trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi đang trong giai đoạn ban hành thông báo thu hồi đất và thu hồi đất nông nghiệp, UBND huyện chưa nhận được báo cáo vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi. Do đó, đề nghị UBND xã Bình Thanh kiểm tra, rà soát tổng hợp vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì UBND xã Bình Thanh tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét hướng dẫn thực hiện theo quy định.

- Đề nghị Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết cho các 06 hộ dân tái định cư (dự án Nhà máy lọc dầu từ năm 1998 đến nay) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện ban hành Công văn số 1179/UBND-TNMT ngày 19/4/2023 chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu dân cư Gò Đường. Hiện có 06 trường hợp chưa có GCNQSDĐ gồm: Nguyễn Thị, Phạm Huyền – chết, Nguyễn Trắc, Đỗ Thị Ngân, Huỳnh Xuân, Châu Thị Đào là do các hộ dân chưa lập thu tục đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất nên chưa có cơ sở để thực hiện. Đề nghị UBND xã Bình Thạnh thông báo cho các hộ dân có nhu cầu thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và nộp tại Bộ phận một cửa xã hoặc Bộ phận một cửa huyện để được xem xét giải quyết theo quy định.

12. Bình Thạnh: Kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có chức năng quan tâm đầu tư duy tu, nâng cấp sửa chữa hệ thống thoát nước ngầm bị bồi lấp, kết cấu hạ tầng giao thông của Khu dân cư Tây sông Trà Bồng để phục vụ sinh hoạt, đi lại của Nhân dân được tốt hơn.

Khu dân cư Tây sông Trà Bồng thuộc quyền quản lý của UBND xã Bình Thạnh. Do đó, đối với các hư hỏng liên quan đến hạ tầng kỹ thuật tại Khu dân cư Tây sông Trà Bồng, đề nghị UBND xã Bình Thạnh thực hiện khảo sát vị trí hư hỏng và xây dựng dự toán sửa chữa báo cáo HĐND cấp xã thông qua và bố trí kinh phí thực hiện sửa chữa trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn theo tiến độ xây dựng dự toán ngân sách theo Luật ngân sách để triển khai thực hiện, trường hợp không đủ nguồn kinh phí thì có văn bản gửi UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để xem xét, hỗ trợ.

13. Bình Thuận

- Đề nghị đầu tư nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã.

Nội dung này UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 11/3/2024 về kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý III năm 2023.

- Đề nghị đầu tư xây dựng các phòng học, phòng chức năng của Trường Tiểu học và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường.

+ *Đối với nội dung đề nghị đầu tư xây dựng các phòng học, phòng chức năng của Trường Tiểu học Bình Thuận: Theo đề nghị của UBND xã Bình Thuận là phù hợp, tuy nhiên hiện nay các điểm trường tại thôn Tuyết Diêm 2, Tuyết Diêm 3 nằm trong quy hoạch 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045. Do đó đề nghị UBND xã Bình Thuận có văn bản lấy ý kiến của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về sự phù hợp với quy hoạch. Trên cơ sở đó có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo để có ý kiến về quy mô đầu tư; sau đó có văn bản đề xuất gửi UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng theo khả năng cân đối ngân sách huyện.*

+ *Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường: Đề nghị UBND xã hướng dẫn trường lập thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Bộ phận Một cửa huyện để được xem xét cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.*

- Đề nghị nâng cấp, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn xã hư hỏng.

Trên địa bàn xã Bình Thuận có tuyến Dốc Sỏi – Dung Quất, tuyến Trì Bình – Dung Quất, tuyến Võ Văn Kiệt (do BQL KKT Dung Quất và các KCN

Quảng Ngãi quản lý) và tuyến đường Quốc lộ 24C (do Sở Giao thông vận tải quản lý). Theo đó, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và Sở Giao thông vận tải hằng năm đều có kinh phí bảo trì, sửa chữa hư hỏng thuộc công trình các tuyến đường trên. Ngoài ra, trên cơ sở kiến nghị của xã Bình Thuận, UBND huyện đã ban hành các văn bản các cơ quan quản lý các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Thuận thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn xã (Công văn số 3906/UBND ngày 20/12/2022, Công văn số 2068/UBND ngày 26/6/2023, Công văn số 4259/UBND-TH ngày 11/11/2023)

- Đề nghị giải quyết tồn tại, vướng mắc ở các dự án trên địa bàn xã từ trước đến nay và đầu tư xây dựng các Khu dân cư để phục vụ triển khai các dự án.

Liên quan đến nội dung này, thời gian qua UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan và kiến nghị các sở, ngành, UBND tỉnh giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Bình Thuận². Hiện nay trên địa bàn xã Bình Thuận có 18 dự án còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết xong. Trong đó có một số dự án triển khai từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa cấp đất Tái định cư, chưa trả tiền cho nhân dân, dự án không thực hiện nhưng không thu hồi lại quyết định thu hồi đất .v.v., một số nhà dân bị hư hỏng nhưng không dám sửa chữa hoặc xây mới. Hiện nay một vài Ban quản lý dự án đã giải thể, kinh phí đã quyết toán. Huyện quan tâm tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng dự án để nhân dân ổn định cuộc sống. (Một số dự án đã quá lâu như: dự án di dời các cơ sở dịch vụ kinh doanh 6,2ha thôn Đông Lỗ, dự án tuyến đường 1km vào tuyến ống dẫn dầu thôn Đông Lỗ, dự án Bể chứa dầu ngầm thôn Tuyết Diêm 2, Tuyết Diêm 3, dự án Xưởng cơ khí PTSC 13,4ha thôn Tuyết Diêm 3, dự án Tuyến đường Bình Long-Dung Quất mở rộng tờ bản đồ 1,2,3,4 thôn Tuyết Diêm 3, dự án ảnh hưởng nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung...). Đây là nhóm dự án kéo dài nhiều năm gây ra tồn tại, vướng mắc. Kết quả rà soát có 04 nhóm dự án cần giải quyết như sau:

(Nhóm 1) Gồm 05 dự án đã quyết toán ngân sách: (1) Dự án Tuyến đường Bình Long - Cảng Dung Quất tờ bản đồ số 1, 2, 3, 4 và phần mở rộng tờ số 8 (2) Dự án Trụ sở làm việc và Bãi kiểm tra hàng hoá Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Dung Quất (gọi tắt là cục Hải quan) (3) Dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do gần Nhà máy Bio-Ethanol nhiên liệu (4) Dự án Khu di dời các cơ sở kinh doanh dịch vụ 6,2ha (Làng trại tạm) (5) Dự án Tuyến nhánh rẽ 1km vào đường ống dẫn dầu thuộc dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất: Liên quan đến các dự án này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Thuận, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tham mưu UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) giải quyết dứt điểm các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại dự án Dự án Tuyến đường Bình Long - Cảng Dung Quất tờ bản đồ số 1, 2, 3, 4 và phần mở rộng tờ số 8.

² Công văn số 1245/UBND ngày 23/4/2023, Công văn số 1593/UBND-TNMT ngày 22/5/2023,...

(Nhóm 2) Gồm 01 dự án thuộc thẩm giải quyết của UBND tỉnh, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan và Phòng Quản lý TNMT thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để tham mưu BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cùng có ý kiến kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

(Nhóm 3) Gồm 04 dự án đang thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách: (1) Tuyến đường Trì Bình – Cảng Dung Quất (phần mở rộng trước khu dịch vụ Bình Sơn); (2) Tuyến đường trục liên cơ cảng Dung Quất 1; (3) Tuyến đường ngang Khu liên cơ Cảng vụ thuộc dự án thành phần II đoạn Bình Long – cảng Dung Quất; (4) Dự án Tuyến đường trục vào Khu công nghiệp nặng Dung Quất phía Đông: Liên quan đến nhóm dự án này UBND huyện đã họp trực báo tiến độ dự án và đã chỉ đạo tại các Thông báo kết luận, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Thuận tham mưu giải quyết vướng mắc của dự án theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo, đề xuất UBND huyện biết, chỉ đạo thực hiện. Riêng dự án Tuyến đường Trì Bình – Cảng Dung Quất (phần mở rộng trước khu dịch vụ Bình Sơn), đề nghị UBND xã Bình Thuận tiếp tục kiến nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về có kế hoạch thu hồi đất, bồi thường của 04 hộ dân tại vị trí gần cột đèn tín hiệu giao thông.

(Nhóm 4) Gồm 8 dự án đang thực hiện ngoài nguồn vốn ngân sách: (1) Dự án Cảng tổng hợp Container Hòa Phát Dung Quất (phần diện tích đất ở); (2) Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 – Khu 115ha; (3) Khu tổ hợp Nhà xưởng, văn phòng, kho bãi cho thuê – 42,3ha; (4) Khu bãi nhà xưởng công nghiệp phục vụ cho thuê 20ha; (5) Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (38,6ha); (6) Dự án Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Dịch vụ dầu khí tổng hợp Dung Quất; (7) Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất 13,4ha; (8) Dự án Khu dịch vụ tổng hợp OGS: Liên quan đến nhóm dự án này, UBND huyện đã họp trực báo tiến độ dự án và đã chỉ đạo tại các Thông báo kết luận, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Thuận tham mưu giải quyết vướng mắc của dự án theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo, đề xuất UBND huyện biết, chỉ đạo thực hiện. Riêng dự án Dự án Khu dịch vụ tổng hợp OGS, dự án này thuộc dự án thương mại, dịch vụ nên phải thực hiện đấu giá, đấu thầu. Hiện nay, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục về đấu giá, đấu thầu theo quy định.

14. Bình Trị

14.1. Nhà máy Bột – Giấy VNT 19: Nhân dân thôn Lệ Thủy phản đối không thống nhất cho đặt đường ống xả thải ra biển Lệ Thủy, cụ thể: khi triển khai khảo sát, đo đạc hướng tuyến trên biển để UBND tỉnh ban hành Quyết định giao khu vực biển thì có một số hộ dân tập trung cản trở; khu vực đất liền nằm trong phạm vi Động cát thì người dân thôn Lệ Thủy không hợp tác để xác định diện tích đất và tài sản trên đất để làm thủ tục thu hồi, bồi thường.

Đối với vướng mắc trong việc người dân Lê Thủy phản đối không thống nhất với việc đặt đường ống xả nước thải ra biển Lê Thủy: Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện giải quyết, đề xuất tổ chức tham quan thực tế, hội thảo khoa học liên quan đến vấn đề xả thải VNT19, tổ chức họp dân tham vấn ý kiến cộng đồng, báo cáo kết quả tham vấn cho UBND tỉnh; UBND huyện đề xuất UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân theo ý kiến kiến nghị của người dân khi tham vấn cộng đồng; đồng thời UBND huyện còn tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Công văn số 1473-CV/HU ngày 27/12/2022 để chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thực hiện các nội dung liên quan đến hướng tuyến và vị trí xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy Bột – Giấy VNT19. Đến nay, văn bản này vẫn còn hiệu lực, các cơ quan đơn vị vẫn phối hợp, hỗ trợ cùng với địa phương xã Bình Trị trong quá trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị.

Đối với nội dung giao khu vực biển để thực hiện xây dựng tuyến ống xả nước thải sau xử lý của Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT19: Đến nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 về việc giao quyền sử dụng khu vực biển cho Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT19 để xây dựng Tuyến ống xả thải sau xử lý của dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19 tại khu vực vùng biển xã Bình Trị với diện tích 0,45ha, thời hạn được giao khu vực biển là 30 năm kể từ ngày 22/11/2023. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bàn giao khu vực biển cho Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT19 để thi công xây dựng tuyến ống xả thải.

Đối với việc thực hiện công tác thu hồi, bồi thường: UBND huyện cập nhật, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đối với Tuyến ống thoát nước thải; hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện việc thu hồi, bồi thường. Việc người dân không hợp tác trong quá trình thực hiện, đề nghị Đảng uỷ, UBND xã Bình Trị phối hợp cũng với mặt trận các hội đoàn thể chính quyền địa phương huyện, xã gặp gỡ, tuyên truyền vận động nhân dân; mời các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan để bàn bạc tìm phương án giải quyết. Thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn UBND xã giải quyết các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14.2. Bãi thải số 01 Hòa Phát: Bãi thải số 01 Hòa Phát với diện tích 8,9 ha, Ban Quản lý KKT Dung Quất có văn bản chấp thuận hồ sơ thiết kế bãi thải số 01. Tuy nhiên trong quá trình thi công đổ thải thì không thực hiện theo thiết kế đã được phê duyệt, Hòa Phát đã tự ý mua một số diện tích đất nông nghiệp của người dân ngoài ranh giới phạm vi dự án để đổ thải làm ảnh hưởng đến đất sản xuất và công trình phục vụ sản xuất.

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện đã có Công văn số 1076/UBND-TNMT ngày 11/4/2024 kiến nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

14.3. Một số diện tích ngập úng:

- Năm 2021 UBND huyện có ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ ngập úng trong đó có xã Bình Trị. Tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 16.000m² của nhân dân xóm Tân An, thôn An Lộc Bắc bị ảnh hưởng của tuyến đường vào nhà máy Bột - Giấy VNT 19 chưa được chi trả.

Qua kiểm tra rà soát hồ sơ thì Phương án hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng, trải lấp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 10/8/2021; theo đó, diện tích bị ngập úng do ảnh hưởng bởi tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt vào Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 tại xứ đồng Tân An, thuộc thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị là 16.018m² có 28 hộ dân bị ảnh hưởng, với giá trị kinh phí hỗ trợ được phê duyệt là 218.058.306 đồng; nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ do Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 bố trí chi trả theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2639/UBND-CNXD ngày 09/6/2021. UBND huyện đã nhiều lần tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 và có nhiều văn bản đề nghị chuyển kinh phí theo Quyết định phê duyệt của UBND huyện để tổ chức chi trả cho nhân dân nhưng đến nay Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 vẫn không chuyển kinh phí và cũng không có ý kiến phản hồi. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục đề nghị Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 bố trí kinh phí và thực hiện chi trả theo quy định.

- Diện tích ngập úng do ảnh hưởng bởi việc giữ nước ở đập sông Cà Ninh: UBND huyện có ban hành Công văn số 3553/UBND-NNNT ngày 21/11/2022 về việc phối hợp rà soát diện tích ngập úng để lập phương án hỗ trợ cho nhân dân xã Bình Trị. Theo đó UBND xã đã phối hợp với Công ty thép Hòa Phát kiểm tra và có Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 14/12/2022 gửi Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Sơn nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thì hiện nay Trung tâm chưa xác định được nguồn kinh phí hỗ trợ do cơ quan, đơn vị nào chi trả đối với khu vực bị ngập úng tại đập Cà Ninh nên việc lập phương án hỗ trợ trình phê duyệt không thực hiện được; mặt khác qua rà soát hệ thống văn bản đến thì Trung tâm không nhận được Báo cáo số 389/UBND ngày 14/12/2022 của UBND xã Bình Trị. Để giải quyết kiến nghị trên, đề nghị UBND xã Bình Trị phối hợp, liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để được xem xét, giải quyết.

14.4. Đất 15% cho các hộ thuộc diện di dời nhà máy lọc dầu: UBND xã Bình Trị tổ chức buổi làm việc với các hộ thuộc diện di dời chỗ ở, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, để thông tin đối với việc xin cấp đất ở thuộc quỹ đất 15% là không đủ điều kiện. qua buổi làm việc các hộ có ý kiến như sau: Trước khi hộ dỡ dọn nhà cửa bàn giao mặt bằng thì được các thành phần gồm: Tổ công tác do Tỉnh ủy Quảng Ngãi thành lập, UBND huyện Bình Sơn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Trung tâm PTQĐ Dung Quất, UBND xã Bình Trị đã đến nhà vận động dỡ dọn nhà cửa và bàn giao mặt bằng thì sẽ được xem xét cấp đất ở cho con thuộc quỹ đất 15%. Việc yêu cầu cấp đất ở cho các con đây là nhu cầu chính đáng của các hộ, vì có con đông, nhưng hiện tại chỉ được nhà nước cấp 01 lô đất tái định cư với diện tích 200m², rất khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

của gia đình. Qua ý kiến các hộ, nếu không được xem xét giao đất cho con thuộc quỹ đất 15% theo kết quả vận động thì yêu cầu huyện về tổ chức gặp gỡ để trực tiếp để trả lời cho nhân dân

Liên quan đến nội dung này, đến nay UBND huyện đã ban hành Quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ: 65 hộ/ 65 lô; còn lại 32 hộ chưa được giao đất. Hiện nay UBND xã Bình Trị đã cung cấp biên bản họp xét, biên bản vận động của Tổ Công tác Tỉnh uỷ. Riêng đối với hồ sơ thu hồi đất, Phương án bồi thường, hỗ trợ liên quan đến các trường hợp đang đề nghị giao đất thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đến thời điểm hiện nay, cơ quan chuyên môn huyện chưa nhận được hồ sơ do UBND xã Bình Trị cung cấp. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết theo quy định. Vì vậy đề nghị UBND xã Bình Trị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung tại Thông báo số 402/TB-UBND ngày 13/11/2023 của UBND huyện cung cấp hồ sơ thu hồi đất, Phương án bồi thường, hỗ trợ liên quan đến các trường hợp đang đề nghị giao đất thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất để UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện giao đất và tham mưu giải quyết theo quy định.

15. Bình Trung

15.1. Kính đề nghị Huyện ủy quan tâm chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan, phòng, ban của huyện có liên quan phối hợp với địa phương sớm thực hiện tháo gỡ những nội dung tồn tại sau:

15.1.1. Việc giao đất cho bà Huỳnh Thị Mậu ở KDC Phú Lộc (nay thuộc thị trấn Châu Ô). Vào năm 2002, trong quá trình giải phóng mặt bằng để xây dựng khu dân cư thôn Phú lộc xã Bình Trung có ảnh hưởng đến diện tích đất làm quán ở của bà Huỳnh Thị Mậu để thực hiện việc giải phóng mặt bằng đúng tiến độ UBND xã Bình Trung đã thương thảo với bà Mậu sau khi khu dân cư hoàn thành sẽ chuyển đổi cho bà 01 lô đất tại khu dân cư trên. UBND xã Bình Trung đã thu tiền là 70 triệu đồng (bảy mươi triệu đồng) nộp vào ngân sách xã nhưng tại thời điểm đó UBND xã Bình Trung chưa thực hiện việc giao đất cho bà Huỳnh Thị Mậu theo quy định của nhà nước.

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện Bình Sơn đã có Công văn số 2960/UBND ngày 03/10/2022 giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung và Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh vào ngày 05/10/2022. Tuy nhiên, tại buổi làm việc UBND xã Bình Trung không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao đất vào thời điểm trước khi điều chỉnh địa giới hành chính Lô đất từ xã Bình Trung sang thị trấn Châu Ô, do đó thống nhất đề nghị UBND xã Bình Trung tiếp tục kiểm tra sao lục hồ sơ gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở xem xét, đề xuất hướng giải quyết. Theo kết quả rà soát hồ sơ tại Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 24/5/2023, UBND xã Bình Trung khẳng định hồ sơ giao đất vào thời điểm trước năm 2003 cho bà Huỳnh Thị Mậu (mẹ ruột của bà Trần Thị Hương) tại Lô

đất số 70, Khu dân cư Phú Lộc, xã Bình Trung (nay thuộc địa giới hành chính của thị trấn Châu Ổ) hiện nay UBND xã không tìm thấy. Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì chưa có cơ sở xem xét, đề xuất tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp GCNQSDĐ cho công dân. Ngày 08/9/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 3411/UBND-NC chỉ đạo UBND xã Bình Trung tiếp tục rà soát, sao lục hồ sơ giao đất và phối hợp với UBND thị trấn Châu Ổ xem xét, giải quyết cấp GCNQSDĐ cho công dân theo quy định.

15.1.2. Việc hoán đổi đất cho hộ ông Tạ Đình Dương để xây dựng Trường Mẫu giáo và hội trường xóm Tăng Lộc thôn Phú Lộc. Vào năm 2005, thực hiện việc xây dựng Trường Mẫu giáo và hội trường sinh hoạt xóm Tăng Lộc thôn Phú Lộc xã Bình Trung đã thực hiện việc hoán đổi đất cho ông Tạ Đình Dương để đủ diện tích làm trường mẫu giáo và hội trường thôn và tạo điều kiện cho thửa đất của ông Tạ Đình Dương có mặt tiền hướng ra đường Trung - Dương nhưng đến nay chưa thực hiện được việc biến động quyền sử dụng đất cho hộ gia đình vì một phần thửa đất hoán đổi cho ông Tạ Đình Dương thuộc loại đất CDK.

Để giải quyết kiến nghị này, đề nghị Đảng ủy xã Bình Trung chỉ đạo UBND xã Bình Trung tập hợp toàn bộ hồ sơ trong quá trình thực hiện việc hoán đổi đất cho hộ ông Tạ Đình Dương để xây dựng Trường Mẫu giáo và Hội trường xóm Tăng Lộc, thôn Phú Lộc; báo cáo cụ thể UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

15.1.3. Việc đổi xây dựng đường Trung Dương năm 1987: Vào năm 1987, nhà nước xây dựng chính tuyến đường Bình Trung – Bình Dương, tại thời điểm đó HTX nông nghiệp xã Bình Trung đã thực hiện hoán đổi đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, cụ thể: ông Đỗ Kim Sơn (vợ là bà Phạm Thị Nguyệt), ông Võ Láng, ông Bùi Lành và bà Phạm Thị Lâm.

Do quá trình lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc hoán đổi bị thất lạc, qua xác minh và đối chiếu giữa bản đồ 299/TTg và bản đồ chỉnh lý 299/TTg, thì nội dung hoán đổi đất cho các hộ gia đình được đổi đến vị trí như sau: (1) Hộ ông Đỗ Kim Sơn: Thửa đất 1637, tờ bản đồ địa chính số 06 (bản đồ chỉnh lý 299/TTg), diện tích 334m²; (2) Hộ Bà Phạm Thị Lâm: Thửa đất 1636, tờ bản đồ địa chính số 06 (bản đồ chỉnh lý 299/TTg), diện tích 160m²; (3) Hộ ông Võ Láng: Thửa đất 1635, tờ bản đồ địa chính số 06 (bản đồ chỉnh lý 299/TTg), diện tích 130m²; (4) Hộ ông Bùi Lành: Thửa đất 1634, tờ bản đồ địa chính số 06 (bản đồ chỉnh lý 299/TTg), diện tích 207m².

UBND xã Bình Trung đã tổ chức tham vấn các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện nhiều lần nhưng chưa tháo gỡ được và đã lập hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nói trên. Đối với các thửa đất trên hiện nay đã có thông báo thu hồi đất vì các thửa đất trên nằm trong dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng.

Để giải quyết kiến nghị này, đề nghị Đảng ủy xã Bình Trung chỉ đạo UBND xã Bình Trung tập hợp toàn bộ hồ sơ trong quá trình thực hiện việc đổi đất xây dựng đường Trung Dương năm 1987 và báo cáo từng trường hợp cụ thể

gửi UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

15.1.4. Vụ việc di dời dân vùng sạt lở: Năm 2004, UBND xã Bình Trung phối hợp với Chi cục định canh, định cư tỉnh thực hiện việc di dời vùng thấp lên vùng cao gồm 02 hộ dân là bà Phan Thị Phổ và bà Võ Thị Đại (đã chết) ông Nguyễn Thịnh là người thừa kế, các thửa đất trên tại thôn Đông Thuận, xã Bình Trung thuộc thửa đất số 837, tờ bản đồ số: 21, diện tích 1.230m², loại đất BHK. Vị trí trên thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Các giấy tờ có liên quan đến việc giao đất trên của các hộ bị thất lạc nên khi công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định nhưng các hộ này thuộc diện di dời vùng lũ, lập thủ tục hồ sơ theo quy định nhưng bị vướng về nộp tiền sử dụng đất.

Để giải quyết kiến nghị này, đề nghị Đảng ủy xã Bình Trung chỉ đạo UBND xã Bình Trung tập hợp toàn bộ hồ sơ trong quá trình thực hiện chỉ đất cho các hộ dân thuộc di dời dân vùng sạt lở và báo cáo từng trường hợp cụ thể gửi UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

15.1.5. Tồn tại của việc xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

- Chưa hoàn trả lại các tuyến đường đã mượn của xã Bình Trung để thực hiện thi công Đường cao tốc và kiến nghị khắc phục tình trạng ngập úng của hộ bà Bùi Thị Lễ thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung

Hiện nay Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thực hiện hoàn trả bằng tiền về ngân sách huyện và UBND xã Bình Trung đang triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa 02 tuyến đường: Tuyến HTXNN 2 - Bà Tiên Đào, Tuyến ĐH.02 - Khu dân cư Gò Ngựa; Trong đó, có đầu tư hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng của các hộ dân tại khu vực cống chui đường cao tốc, trong đó có hộ bà Bùi Thị Lễ thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung.

- Đối với việc cho Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô thuê đất để xây dựng nhà điều hành và Trạm trộn đến 02/7/2019 thời hạn thuê đất của hai vị trí trên và đã tháo dỡ nhà điều hành nhưng chưa tháo dỡ mặt bằng trạm trộn để bàn giao cho địa phương quản lý. UBND xã Bình Trung đã nhiều lần đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện về thu hồi đất đối với Công ty TNHH tập đoàn Giang Tô để giao lại mặt bằng cho địa phương quản lý nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đảng ủy xã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chủ đầu tư và đơn vị thi công thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vẫn chưa giải quyết.

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đối với Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô tại các công trình phục vụ thi công gói thầu A3, dự án đường Cao Tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn và Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn quản lý theo quy định tại các công trình phục vụ thi công gói thầu A3, dự án đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, xã Bình

Trung, huyện Bình Sơn. Ngày 04/7/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có Báo cáo số 121/BC-PTQĐ về việc bàn giao và tiếp nhận diện tích đất tại mặt bằng Trạm trộn, lán trại, tập kết vật liệu và Văn phòng điều hành thực hiện Gói thầu A3 của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại địa bàn xã Bình Trung. Theo đó, tại hiện trường bàn giao Văn phòng điều hành Gói thầu A3-thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung còn một số tài sản chưa thu dọn (như nền gạch, nền bê tông, tường xây ...). Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn chưa đủ cơ sở để tiếp nhận bàn giao mặt bằng công trình Trạm trộn, lán trại, tập kết vật liệu và Văn phòng điều hành thực hiện Gói thầu A3 của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện đúng theo hợp đồng thuê đất.

15.2. Đề nghị Huyện ủy quan tâm chỉ đạo UBND huyện hỗ trợ kinh phí để UBND xã thực hiện đo đạc và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại xứ đồng Gò Chè, thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung sau khi dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng từ năm 2011 đến nay chưa được giải quyết. UBND xã Bình Trung đã nhiều lần đề xuất nhưng đến nay huyện chưa quan tâm bố trí kinh phí thực hiện.

Ngày 23/8/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với UBND xã Bình Trung xác định: Các thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xứ đồng Gò Chè không thuộc dự án dồn điền đổi thửa mà UBND xã thực hiện theo cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010, UBND xã thực hiện năm 2010. Tuy nhiên UBND xã không còn hồ sơ lưu trữ phương án thực hiện phát triển vùng mía nguyên liệu vùng Gò Chè, do đó chưa có cơ sở xác định tại thời điểm thực hiện dự án có được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh hay ngân sách huyện. Do đó, đề nghị UBND xã Bình Trung rà soát, sao lục các hồ sơ có liên quan đến dự án phát triển vùng nguyên liệu mía tại vùng Gò Chè, báo cáo đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch) để xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Bình Trung chưa có báo cáo.

3. Đề nghị Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cầu bản tại hai vị trí: Cầu bản kênh B3 (thạch nham) qua xóm Tây Sáu, thôn Tây Thuận và cầu bản kênh B3 tại vị trí điều tiết nước (đường đi Nông Chuông) đã nhiều lần đề nghị nhưng chưa được quan tâm bố trí kinh phí thực hiện.

Đây là cầu bản bắt qua kênh B3 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thạch Nham (gọi tắt là Công ty) quản lý và khai thác; UBND huyện đã nhiều lần có văn bản kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thạch Nham quan tâm giải quyết (mới đây nhất tại Công văn số 1837/UBND ngày 07/6/2023). Ngày

20/6/2023, Công ty có phúc đáp tại Công văn số 529/KTTL rằng hiện nay do nguồn kinh phí của Công ty còn hạn chế nên chưa có kế hoạch và kinh phí để bố trí đầu tư xây dựng thay thế hệ thống cầu qua kênh B3 trên địa bàn xã Bình Trung. Do đó, đề nghị UBND xã Bình Trung lấy ý kiến với Công ty MTV Khai thác công trình thủy lợi Thạch Nham về thỏa thuận quy mô thiết kế và lập kế hoạch dự toán kinh phí sửa chữa hàng năm hoặc bổ sung kế hoạch đầu tư công của địa phương để triển khai thực hiện; trường hợp không đủ nguồn lực đề nghị UBND xã có báo cáo gửi huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để tham mưu UBND huyện xem xét.

4. Đề nghị Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến Kênh tưới B3 đi Bàu Sen với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng để tưới cho diện tích đất lúa được phục hồi sản xuất và thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” với diện tích trên 5ha.

Tuyến Kênh tưới B³ đi Bàu Sen do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý vận hành, do đó UBND huyện ghi nhận sẽ có kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư trong thời gian đến.

5. Kính đề nghị Huyện ủy quan tâm chỉ đạo UBND huyện xem xét, kiểm tra và có hướng khắc phục việc thi công xây dựng mở rộng vỉa hè tuyến đường ĐH01 (tuyến đường Trung - Minh) tại vị trí cầu bản Bờ Tràng có điểm nút thắt cổ chai dễ xảy ra tai nạn giao thông và điểm từ Cống ông Đô đi Nhà văn hóa thôn Đông Thuận bờ tả ly phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng. .

Tuyến đường huyện ĐH.01 (Châu Ổ - Bình Minh), hiện nay đã chuyển lên thành tuyến đường tỉnh ĐT.621B (Châu Ổ - Trà Thủy) tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện đã bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho cơ quan quản lý tuyến đường là Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp; do đó việc đầu tư sửa chữa, mở rộng và nâng cấp tuyến đường này do Sở Giao thông vận tải xem xét và quyết định.

Đối với nội dung kiến nghị đầu tư mở rộng khổ cống hộp tại lý trình Km0+648 và sửa chữa gia cố mái tả luy bên trái đoạn Km 2+272 – Km2+480, trên tuyến đường ĐT.621B của UBND xã Bình Trung là cần thiết và thiết thực; trước mắt, để đảm bảo ATGT tại vị trí cống hộp Km0+648 trên tuyến đường tỉnh ĐT.621B, Ban An toàn giao thông huyện sẽ triển khai bố trí lắp đặt 2 biển báo hiệu cầu hẹp tại 2 vị trí đầu cống, sơn phản quang gờ chắn bánh và bó vỉa;

Trong thời gian đến UBND huyện kiến nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm bố trí kinh phí để mở rộng khổ cống hộp tại lý trình Km0+648 và sửa chữa gia cố mái tả luy bên trái đoạn lý trình Km 2+272 – Km2+480 nhằm đảm bảo An toàn giao thông và phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

6. Kính đề nghị Huyện ủy quan tâm chỉ đạo UBND huyện hỗ trợ kinh phí địa phương thực hiện đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất giáo dục, đào tạo (khoảng 20 tỷ đồng) do địa phương không đủ nguồn lực.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND huyện bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Trường THCS Bình Trung với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng và Trường Mầm non Bình Trung với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Hiện nay trường THCS Bình Trung đã được phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, Trường Mầm non Bình Trung đang lập đề xuất chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, các CV;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tường Duy